

WORLD BALLET COMPANY Nutcracker

Prologo

Ang mga anak ng Tagapayo na si Ginoong Stahlbaum, sina Marie at Fritz, ay humihiling sa kanilang ama na bilhan sila ng mga kahanga-hangang manika na nakadisplay sa bintana ng tindahan ng laruan. Hindi siya pumayag, ngunit palihim siyang nakipag-usap sa kanyang kaibigang si Drosselmeier upang magpadala ng mga manika sa mga bata sa Pasko. Nagpadala ang Maestro ng mga regalo at naghandang sorpresa – isang maliit na manika na pambiyak ng mga mani – ang Nutcracker.

Unang Yugto

Eksena Unang

Sa bisperas ng Pasko, nagtipon ang mga bisita sa bahay ng tagapayo. Sabik na sabik ang mga bata na makita ang puno

ng Pasko at ang mga regalo. Dumating ang pinakahihintay na sandali nang dumating ang maestro ng mga manika, na nakadamit ng kasuotang pang-mangkukulam, at pinahanga ang lahat sa kanyang sining. Ang mga mekanikal na manika ay sumayaw para sa mga bisita. Binigyan ni Drosselmeier si Marie ng nakakatawang Nutcracker. Aksidenteng nasira ito ni Fritz. Maingat na inaliw ni Marie ang kanyang bagong paboritong laruan; tinukso siya ng kanyang kapatid at ng kanyang mga kaibigang nakasuot ng maskara ng mga daga. Muli silang lahat ay sumayaw at pagkatapos ay nagpaalam.

Eksena Dalawa

Nakatulog si Marie sa kanyang silid. Ngunit kahit sa kanyang panaginip, siya ay nag-aalala pa rin tungkol sa sirang Nutcracker. Tumunog ang orasan ng alas-dose. Sa isang galaw ng kamay ni Drosselmeier, nagbago ang lahat: ang mga dingding ng silid ay umuurong, ang puno ng Pasko ay nagsimulang lumaki, at ang mga laruan ay nagkabuhay. Ang mga sundalong lata, sa ilalim ng pamumuno ng Nutcracker, ay nagmartsa sa buong silid. Biglang lumitaw ang mga daga mula sa ilalim ng lupa, pinamumunuan ng Hari ng mga Daga. Natakot at naguluhan ang mga manika. Tanging ang tapang ng Nutcracker ang nagligtas sa kanila. Nagsimula ang isang hindi pantay na laban, at naiwan si Nutcracker na mag-isa kasama ang Hari ng mga Daga at ang kanyang hukbo. Nakita ni Marie ang panganib na nagbabanta sa kanyang laruan, kaya inalis niya ang kanyang tsinelas at inihagis ito sa Hari ng

mga Daga. Nagkalat ang mga daga sa takot. At pagkatapos, naganap ang isang himala... Wala na ang nakakatawa at pangit na manika – isang makisig na prinsipe ang nakatayo sa harap ni Marie. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagliligtas at inimbitahan siyang sumama sa kanya. Dinala ng waltz ng mga snowflakes ang ating mga bayani sa kanilang sayaw.

Ikalawang Yugto

Nagpatuloy ang kamangha-manghang paglalakbay nina Marie at ng Prinsipe. Nagsilay sila sa dagat patungo sa lungsod ng mga matamis sa Confitureurburg, ang pinamumunuan ng Nutcracker. Biglang sumalakay muli ang mga daga. Natalo ng Nutcracker ang mga kalaban. Masayang tinanggap ng mga taga-lungsod sina Marie at ang Prinsipe. Lumitaw ang mabuting maestro ng mga manika at ginawang hardin ng mga rosas ang Kaharian ng mga Matamis. Masaya sina Marie at ang prinsipe! Ngunit ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Bisperas ng Pasko iyon, at ang mga panaginip ng gabi ay naglaho kasama nito. Dumating ang bagong araw. Nakaupo si Marie sa tabi ng puno ng Pasko kasama ang Nutcracker na laruan sa kanyang kandungan...